

รายงานการประชุม

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุ่มส่งเสริมวิชาการ

ครั้งที่ 6/2561

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 2

ผู้เข้าประชุม ดร.จาร์วัฒน์ สัตยานุรักษ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ที่	ชื่อ สกุล	ที่	ชื่อ สกุล
1	นายอรรถพร คำพวง	16	นางสาวแสงเดือน สว่างวัล
2	รศ.สุดยอด ชมสะอาด	17	นางสาวขวัญฤทัย นันทธนะวานิช
3	นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล	18	นางรุ่งนภา โทะทองชีว
4	ผศ.วนิดา โนรา	19	
5	ดร.ละออทิพย์ อินดี	20	
6	นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์	21	
7	นายสุรพงษ์ หารธา	22	
8	นายสรายุธ สมบูรณ์	23	
9	นายอนุชา กิติชัยชาญ	24	
10	น.ส.จิรัชญา มูลหงษ์	25	
11	นางพิมพ์ไไล เพาะเจาะ	26	
12	นายพีรพล นวพันธ์จิรา	27	
13	นายธชชนท์ จินดาปุ๊ก	28	
14	นางลลิตา สุนทรพิพิธ	29	
15	ผศ.พิมพ์ภา อิมสำราญรัตน์	30	

ผู้ไม่เข้าประชุม ติดภารกิจ มีดังนี้

ที่	ชื่อ สกุล
1	ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะอาด
2	นายชุมพล วงศ์คำจันทร์
3	นายธนกร ปัญญาวงศ์
4	ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
5	ผศ.อรรถพร สุริโย
6	น.ส.ทิพย์ภา พิริยหะพันธุ์

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ดร.จรรุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งถึงเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ผ่ากการจั้ดการะงานอาจารย์ผู้สอนให้ใช้บุคลากรของเราให้มากที่สุด

2. เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โครงการครั้งที่ 3 ในวงเงิน 790,000 บาท เงินส่วนที่เหลือจาก e-bidding (การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) งบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนี้

การตั้งงบประมาณทำเรื่องระบบไฟฟ้าที่สนามฟุตบอล 2 ตั้งงบประมาณ 400,000 บาท เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาประเมินค่าใช้จ่าย พบว่าระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสนามฟุตบอล 2 เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ จากงบประมาณเดิม 400,000 ปรับเป็น 500,000 จึงได้ปรับลดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามงบประมาณยอดเงิน จาก 390,000 บาทปรับลดเหลือ 290,000 บาท ยกอย่างเช่น

ไมค์โครโฟน คณะละ 30 ตัว ปรับเหลือ คณะละ 15 ตัว

วิทยุสื่อสาร คณะละ 10 เครื่อง ปรับเหลือ คณะละ 6 เครื่อง

เครื่องวัดความดันของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ขอไป 2 เครื่อง ได้ครบตามจำนวนที่ขอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 5/2561

ที่ประชุมรับรองการประชุม

2.1 มีแก้ไข หน้า 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จาก ครั้งที่ 3 เป็นครั้งที่ 4

2.2 มีแก้ไข หน้า 6 จากคำว่า สาขา เพิ่มเป็น สาขาวิชา

2.3 จัดเรียงลำดับหน้ารายงานการประชุมใหม่ (หน้า 2) หายไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 ตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-26 กรกฎาคม 2561

ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องขอปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จากวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. ห้องเอรಾವิน ชั้น 3 ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา

อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล ได้ประสานแทนฝ่ายงานแนะแนว เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ใช้งบจากแหล่งเงินใดในการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม ดร.จรรุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ให้ใช้ งบกลาง หรือ งบรอง

ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัตน์ ได้ประสานเรื่องห้องสถานที่สำหรับ ใช้ในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยห้องที่ใช้จัดกิจกรรมต้องบรรจุได้ 360 คน

มติที่ประชุม ดร.จรรุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ให้ใช้ ห้องเอรಾವิน ชั้น 3 และให้ประสานหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ ให้เพิ่มพัดลมที่ห้องเอรಾವิน 3

ดร.จากรวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ได้ฝากให้ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ เรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมสนามบาส (โดมบาส) มีรอยแตกร้าว แจ้งประสานหัวหน้าช่างโยธาซ่อม

ผศ.พิมภา อิมสำราญรัชต์ ขอให้ทุกสาขาดำเนินงานตามตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามเอกสารให้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม

อ.พีรพล นวพันธ์จิรา ให้ข้อมูลในส่วนของฝ่ายกิจการนักศึกษาเพิ่มเติม คือต้องการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรวมกันทั้ง 3 คณะ ทุกสาขาวิชาในเวลาเดียวกัน

มติที่ประชุม ผศ.พิมภา อิมสำราญรัชต์ แจ้งให้ทราบ คือวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี โดยให้ทางคณะเรียกนักศึกษาตามวัน และเวลา ชั่วโมงที่นักศึกษาวาง ไม่ควรเรียกนักศึกษาแบบกะทันหัน

ผศ.พิมภา อิมสำราญรัชต์ ได้แจ้งในที่ประชุม เกี่ยวกับข้อสอบ ขอให้อาจารย์ที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ ให้ผู้สอนส่งข้อสอบ Pre-test และ Post-test ที่งานหลักสูตรภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

กลุ่มส่งเสริมวิชาการได้เตรียมการจัดทำข้อสอบ Pre-test และ Post-test และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการ คุมสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และรวบรวมคะแนน (เพื่อเตรียมการในเรื่องของการประกันคุณภาพ และ SAR (การประเมินตนเอง) ในรอบถัดไป โดยจะทำให้คะแนนองค์ประกอบที่ 3 ของการประกันคุณภาพการศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้น เป็น 3 คะแนน)

มติที่ประชุม ดร.จากรวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ได้ฝากให้ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา ช่วยดูแลเรื่องของกิจกรรมการรับน้องใหม่ ชั้นปีที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความรุนแรง และการฟ้องร้องเกิดขึ้น

3.2 ผลการพิจารณาการอนุมัติงบประมาณจัดทำเอกสารตำรา

ผศ.พิมภา อิมสำราญรัชต์ ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณจัดทำตำรา 3 คณะ จำนวน 62,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อ.อภิชาติ โชติชื่น 7,000 บาท

คณะศิลปศาสตร์

อ.ลักขณาพร วาทบัณฑิตกุล 7,000 บาท

คณะศึกษาศาสตร์

รศ.สุดยอด ชมสะอาด 7,000 บาท

ผศ.ดร.สุธีรา ราชภูรินทร์ 8,000 บาท

อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ 8,000 บาท

อ.ชุมพล วงศ์คำจันทร์ 9,000 บาท

อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล 8,000 บาท

อ.ธนกร ปัญญาวงศ์ 8,000 บาท

อนุมัติโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 หน้า 3 ข้อ 24 จำนวนเงิน 30,000 บาท ใช้งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) งบกลาง 32,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดทำรายงานรายวิชาและภาระงานสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ นำเสนอโครงสร้างโหลดภาระงานสอนตามที่คณะวิชาจัด และชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินภาระงานสอนอาจารย์ประจำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยใช้เกณฑ์ที่สถาบันการพลศึกษาส่งมาให้ใช้ในการประเมินภาระงานมีทั้งหมด 5 ด้าน ส่วนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านของภาระงานสอน

เกณฑ์น้ำหนักด้านภาระงานสอน ถ่วงน้ำหนัก 40 % ของทั้งหมด

เกณฑ์คะแนนประเมินด้านภาระงานสอน

16-18	คือ	1	คะแนน
19-21	คือ	2	คะแนน
22-24	คือ	3	คะแนน
25-27	คือ	4	คะแนน
28 ขึ้นไป	คือ	5	คะแนน

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ให้คำปรึกษาที่ประชุม ว่าภาระงานสอนอาจารย์ประจำต้องมีภาระงานที่เหมาะสม ในกรณีที่อาจารย์ประจำที่มีภาระงานสอนไม่ถึงเกณฑ์ให้สอนคู่กับอาจารย์อัตราจ้าง และให้ประชุมนอกรอบเพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนจัดตารางเรียนตารางสอน (กรณีสอนคู่จะใช้เกณฑ์การประเมินแบบงานวิจัยในการประเมิน)

ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ภาระงานสอน อ.ประจำ มีน้อยกว่า อ.จ้างสอน (28 ชั่วโมง) ที่ประชุมให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ แจ้งรายวิชาที่ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ รับผิดชอบในภาคต้นปีการศึกษา 2561 มี 33.5 ชั่วโมง ควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ เสนอรายวิชาทางกรีฑาให้ Mr.kodjo Amou Adjeoda koko. ช่วยสอนได้ตามความเหมาะสมอาจารย์ประจำควรมีจำนวนชั่วโมงอยู่ที่ 19-21 ชั่วโมง

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ จากฝากให้ทีมงาน IT ตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทุกห้องเรียนให้พร้อมภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ที่ประชุมสอบถาม รายวิชาทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ (เดิม อ.พรพรรณ กาญจนากร)

มติที่ประชุม ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มีมติให้ อ.เศรษฐโชค สิริภักดีกุล รับผิดชอบ และกรณีวิชาที่เกี่ยวกับการนวด ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ แจ้งที่ประชุม ในช่วงเดือน (ก.ค.- ก.ย.) จะมีการจัดจ้าง นายวิศรชัย มณฑา ให้ทำงานร่วมกับ อ.เดิมนันท์ บริบูรณ์ (สามารถจัดให้ช่วยสอนในรายวิชาดังกล่าว) และสามารถเป็นผู้ตัดสินมวยได้

ที่ประชุมสอบถาม รายวิชาของ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ มีจำนวนชั่วโมงสอนน้อย และต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน จึงขอให้ทางสาขาวิชาทบทวน เรื่องรายวิชา และผู้สอนร่วมเพิ่มเติม

ที่ประชุมสอบถาม เพื่อพิจารณา รายวิชาของ อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล มีชั่วโมงสอน 25 ชั่วโมง ขอให้มททททททอีกครึ่ง

มติที่ประชุม ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มีมติให้ อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ สอนร่วมกับ อ.สุริยันต์ กัญทิพย์วรากุล รายวิชาว่ายน้ำ

ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัตน์ ได้ฝากเรื่องของการจัดรายวิชาลงแต่ละภาคการศึกษา และให้ดู ทรัพยากรบุคคล รายวิชา ห้องเรียน และรหัสชั้นปีของรายวิชา เป็นหลัก

มติที่ประชุม ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มีมติให้ รองคณบดีฯ เข้าไปดูแลช่วงของการจัดการ เรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา

ผศ.วนิดา โนรา แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ อ.กฤษณา บัวใหญ่ จะมีรายวิชาเพิ่ม คือวิชาเกี่ยวกับ วิชาวิจัยฯ

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับรายวิชาภาชีอากรธุรกิจ จะต้องจ้าง อ.สอน มาจากกรมสรรพากรด้วย

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์กำหนดภาระงาน ทางหลักสูตรที่ จัดทำแล้วเสนอ ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ ตรวจสอบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งคณะให้ดำเนินการต่อไป

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ แจ้งที่ประชุมเลื่อนการจัดตารางเรียนตารางสอนจาก วันพุธที่ 27 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยช่วงเช้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ช่วงบ่าย คณะศิลปศาสตร์

4.2 ทบทวนอาจารย์ผู้สอนสังกัดคณะ

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ได้นำเสนอข้อมูล เรื่องงบประมาณวิจัยต่ออาจารย์ประจำคณะให้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข อาจารย์ประจำคณะหรือไม่

คณะวิทยาศาสตร์ฯ งบประมาณ 27,000 บาท จำนวนอาจารย์ประจำคณะ 19 คน

คณะศิลปศาสตร์ งบประมาณ 21,000 บาท จำนวนอาจารย์ประจำคณะ 21 คน

คณะศึกษาศาสตร์ฯ งบประมาณ 562,000 บาท จำนวนอาจารย์ประจำคณะ 35 คน

ที่ประชุมมีการทบทวนข้อมูล อาจารย์ประจำคณะ เนื่องจากมีอาจารย์ปรับย้ายคณะพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมั่ง อยู่คณะศึกษาศาสตร์ หรือ คณะศิลปศาสตร์

อ.ทักษณีย์ กาญจนกร อยู่คณะศึกษาศาสตร์ หรือ คณะศิลปศาสตร์

รศ.ธนกร ช่างน้อย อยู่คณะศึกษาศาสตร์ (สอน ป.โท)

รศ.ดร.พีระพงษ์ บุญศิริ อยู่คณะศึกษาศาสตร์ (สอน ป.โท)

อ.ปรียาพัชร ไสแสง อยู่คณะศึกษาศาสตร์

อ.ลัญจิกา สุนทรพิพิธ อยู่คณะศึกษาศาสตร์

อ.ธัชชนนท์ อยู่ศึกษา อยู่คณะศึกษาศาสตร์

ในที่ประชุม ได้แจ้งเกี่ยวกับ อ.สิริลักษณ์ ร่มพล และอ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี ที่มีการปรับ ตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้สอน

มติที่ประชุม ประชุมมีมติให้

อ.สิริลักษณ์ ร่มพล อยู่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี

อยู่คณะศิลปศาสตร์

อ.อัญญาดา อนุวงศ์เจริญ

เป็นผู้ช่วยสอน ทดลองสอนไปก่อน

อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ

เป็นผู้ช่วยสอน ทดลองสอนไปก่อน

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มอบให้ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ ช่วยประสานงานบุคคลให้มีคำสั่ง

แต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะปี 59 60 และ ปี 61

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ฝากเรื่อง พรบ.ใหม่ ไม่ต้องกังวลเรื่องของบุคคล ให้สนใจ
เรื่องงาน และองค์กร เป็นหลัก และยืนยันว่าจะดำเนินงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เช่น

งานวิงการกุศล เดือน พฤศจิกายน (ร่วมจุฬารัตน์ราชวิทยาลัย)

งานกีฬา อปท.แห่งประเทศไทย เดือนธันวาคม

งานกีฬาสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 44

งานกีฬามหาวิทยาลัยมวยโลก โดยตั้งเป้าบสนับสนุน 1,000,000 บาท ตอนนี้ได้
งบประมาณเข้ามา 3,200,000 บาท

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.



(นางรุ่งนภา โทะทองชีว)

ผู้บันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมภา อิมสำราญรัตน์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม